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Fyrirspurn

til sjávarútvegsráðherra um þróun aflamarks.

Frá Einari K. Guðfinnssyni.

1. Hver hefur verið hlutfallsleg þróun aflamarks í kvótasettum tegundum í einstökum ver-
stöðvum og kjördæmum frá árinu 1984?

2. Hver hefur verið þróun þorskaflahámarks í einstökum verstöðvum og kjördæmum frá
gildistöku lagaákvæða um þorskaflahámark? Svar óskast miðað við tonnafjölda og hlut-
fall af heildarafla þorskaflahámarksbáta.

Skriflegt svar óskast.


